
sþ. 519. Fyrirspurn [325. mál]
til menntamálaráðherra um samfelldan skólatíma.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar, sem samþykkt var 10. apn11984, um könnun á
kostnaði við einsetningu skóla, samfelldan skólatíma og skólamáltíðir?


